



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผจก.,ไทยโพสต์, แนวหน้า, innnews, mcot, workpointtoday, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นหัวหน้านิเทศน์ศึกษาที่ออกมารวมตัวกัน อยากรู้ที่ออกไปเรียกร้องใส่หน้า กากอนามัยและเว้นระยะห่างเท่าที่จะทำได้ หากจะขึ้นไปปราศรัยค่อยถอด และฉีดแอลกอฮอล์ใส่ไมโครโฟนทุกครั้งที่ปราศรัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยระยอง บริเวณศาลากลางจังหวัด หลังฝน 14 วันเผ่าระวังการระบาดของเชื้อโควิด 19 และผลตรวจขาระยอง 7,000 คน ไม่พบเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวระยองและนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงการปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ ว่า กรณีพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียนหรือแผนกที่เกี่ยวข้องในสถานทีนั้น ตามข้อมูลการสอบสวนโรค เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ส่วนแนวทางดำเนินการกรณีที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน คือ 1.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน ส่วนสถานศึกษา สถานประกอบการ ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป และหากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานที่ให้ขอความเห็นชอบจากกกก.โรคติดต่อจังหวัด 2.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการและไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่ 3.ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องหยุดเรียน หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน 4.ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องหยุดเรียน หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ ทุกกรณีให้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นที่ โดยผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ยืนยันโรคโควิด-19 ตามข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกันหรือคลุกคลีกัน ผู้ที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไอจามรดโดยไม่มีการป้องกัน ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยในบริเวณที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร มากกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ แถลงว่า กกก.โรคติดต่อจ.บุรีรัมย์ มีมติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง โดยคุ้มครองรวมกว่า 11,000 คน จากทั้งหมดประมาณ 27,000 คน ทั้งอสม. บุคลากรทางการแพทย์ และภายในเรือนจำ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถือว่าได้วาง.บุรีรัมย์ปลอดภัยโควิด-19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมด้วย คุณเดวิด วีเลอร์ สามี และบุตร-ธิดากับคนไทยตกค้างจากสหรัฐฯ 234 คน และนักธุรกิจสัญชาติสหรัฐฯ ลักเซมเบิร์ก จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ 27 คน รวม 261 คน เดินทางมากับสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ หลังผ่านการคัดกรองและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน และครอบครัว เข้ารับการกักตัวเผ่าระวังในโรงแรมย่านถนนวิฑู กทม. ที่เป็นสถานกักตัวทางเลือกตามเกณฑ์ของ ศบค. มีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากรพ.กรุงเทพ ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนคนไทยกับนักธุรกิจต่างชาติทั้งหมดถูกส่งไปกักตัวเผ่าระวังโรคที่สถานกักตัวใน กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวเบซิฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิฑู กชอง

-ศบค. เผยแพร่ข้อมูล มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย มาจากชูดาน 1 ราย และสหรัฐฯ 2 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,282 ราย หายป่วยสะสม 3,109 ราย รักษาอยู่ 115 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 105 ของโลก สรุปการใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะตั้งแต่เริ่มโครงการ มีผู้ใช้งาน 38,577,717 คน ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ 37,747,608 คน ผ่านแอปฯ ไทยชนะ 830,109 คน กิจการ/ร้านค้า ลงทะเบียน 279,581 แห่ง ดาวน์โหลดใช้แอปฯ 821,766 คน เช็กอินผ่านแพลตฟอร์ม 95.7% และผ่านแอปฯ 4.3%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot

-แพ็คเคจกำลังใจ ที่ขอขอบคุณ อสม. อสส. และจนท.รพ.สต. ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 25 ก.ค. 2563 เป็นวันแรก ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสร. ซึ่งมีประมาณ 1,200,000 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-จ.นครราชสีมา เตรียมจัดแข่งขันมวยไทย "ศึกเพชรนิล" วันที่ 7 ส.ค. ที่เวทีมวยค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา เวลา 18.00-22.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านช่อง 5 HD 1 จัดการแข่งขันแบบปิด มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่สนามมวย และจำกัดบุคคลในสนามไม่เกิน 50 คน และติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่รอบสนามมวยให้แฟนมวยได้ชม

ประเด็นผลกระทบ

1.อาหารแช่แข็งอาจมีเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ sanook

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตว่า การระบาดของโควิด-19 ในจีนมีความเกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง โดยที่อยู่อันเป็นตลาดค้าของสด อาหารทะเล และสัตว์มีชีวิต ที่ตลาดซินฟาตี ปักกิ่ง พบเชื้อที่เชียงใหม่แชลมอนนำเข้าจากเดนมาร์ก และที่ท่าอากาศยาน มณฑลเหอเหลียน พบเชื้อในกุ้งที่ส่งมาจากเอกวาดอร์ ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ เป็นข้อเตือนใจการซื้ออาหารแช่แข็ง โดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศ การจับ การเตรียมอาหาร ต้องล้างมือให้สะอาด ไม่จับต้องใบหน้า ระวังสัมผัสกับอาหารอื่น และควรบริโภคสุก

2.คำตอบแทนอสม.ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, innnews, changmainews, maitichonweekly, nationtv, workpointtoday, 77kaoded, newtv, isranews, thaipbs, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผยถึงกรณีสภาพัฒนาฯ เตรียมตั้งค่าตอบแทน อสม. 500 บาท เหลือ 6 เดือน ว่า ไม่เห็นด้วย ยืนยันเงินตอบแทน อสม. อยู่ในวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท และเชื่อว่าในกรมจะมีคนช่วยกันปกป้องและดูแลเรื่องเงินตอบแทน อสม. และอย่าเอาของของอสม. ไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นคนละภารกิจ จะพยายามผลักดันให้ได้ 19 เดือน ตามกรอบระยะเวลาของพ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เริ่มตั้งแต่ มี.ค. 2563 – ก.ย. 2564

3.เวียดนามพบติดเชื้อในประเทศรายแรกในรอบ 3 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, thebangkokinsight, bangkokbiznews, nationtv, sanook)

-เวียดนามยืนยันตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ติดเชื้อในท้องถิ่นรายแรก หลังไม่พบผู้ติดเชื้อมานานเกือบครบ 100 วัน ปีนชายวัย 57 ปี จากเมืองดางนัง ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกเมืองเป็นเวลา 1 เดือน และใช้เวลาส่วนใหญ่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน ยอดผู้ป่วยในประเทศรวม 416 ราย

4.การเปิดรับแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-แหล่งข่าวจาก จ.สระแก้ว แจ้งว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6 ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ โดยต้องกักตัวก่อน 14 วัน ในทางปฏิบัติไม่่ง่ายเพราะต้องเตรียมสถานที่กักตัว และมีค่าใช้จ่ายมาก โดยไตรมาส 1 ปี 2563 ข้อมูลจากสำนักงานแรงงาน จ.สระแก้ว ระบุ มีแรงงานในจังหวัดทั้งหมด 3,094 คน แยกเป็น กลุ่มเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 262 คน เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ชั่วคราว 243 คน อนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 19 คน โดยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา แยกเป็น 1) กลุ่มนำเข้า 2,795 คน 2) กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 236 คน 3) กลุ่มที่ใช้บัตรข้ามแดน 1,106 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (MCOT, sanook, xinhuathai, สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์)

-สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนีและออสเตรีย ประกาศให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ โดยอังกฤษยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 11 ขวบ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 100 ปอนด์

-เบลเยียม เด็กหญิงวัย 3 ขวบ เสียชีวิตจากโควิด-19 ถือเป็นผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยสุดของประเทศ

-ยูเครน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,106 ราย รัฐบาลขยายมาตรการล็อกดาวน์ถึง 31 ส.ค. พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งในที่สาธารณะและตามร้านอาหาร

-แอฟริกาใต้ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้วกว่า 13,000 ราย และเสียชีวิต 103 ราย WHO รายงานว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อมากกว่า 10,000 ราย ใน 40 ประเทศทั่วโลก

-เม็กซิโก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,573 ราย เสียชีวิตอีก 737 ราย รวมเสียชีวิต 42,645 ราย ทางการระบุความรุนแรงในการระบาดกำลังลดลง

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 50,000 ราย รวมผู้ป่วยกว่า 1.33 ล้านราย เป็นอันดับ 3 ของโลก ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 740 ราย รวม 31,406 ราย สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์อินเดียเริ่มทดลองวัคซีนโควาซิน ที่พัฒนาโดย บ.ภารัต ไบโอเทค ในคนครั้งแรก โดยจะทดลอง 2 เฟส ระหว่างกลุ่มที่รับวัคซีนจริงกับกลุ่มที่รับวัคซีนหลอก ด้าน บ. ซิปลา บริษัทเภสัชภัณฑ์ของอินเดีย ออกแถลงการณ์ว่าได้รับอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมยาของอินเดียให้วางจำหน่ายยาฟิวโรเวียร์ในประเทศ ภายใต้แบรนด์ซิฟเลนซา ในสัปดาห์แรกของเดือนส.ค.นี้ ราคาจำหน่ายต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเม็ด หรือราว 31.63 บาท

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,868 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 97,286 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 4,714 ราย

-สเปน รัฐบาลคาตาลันเนียบางวันออกเสียงเหนือของสเปน ประกาศปิดไนท์คลับและบาร์ทุกแห่งในภูมิภาคอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เนื่องจากพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจากสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ขณะนี้ตำรวจจะเริ่มกักกันผู้คนที่เดินทางมาจากสเปน

-ฮ่องกง พบผู้ติดเชื้ออีก 133 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย ติดต่อกันเป็นวันที่ 4

ประเด็นข่าว

-เกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 14,092 ราย เสียชีวิต 298 ราย โดย 16% ติดเชื้อจากต่างประเทศ และ 70% เป็นคนเกาหลี
-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 15,947,644 ราย รักษาหายแล้ว 9,723,365 ราย เสียชีวิต 642,622 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 4,248,327 ราย บราซิล 2,348,200 ราย อินเดีย 1,337,022 ราย รัสเซีย 800,849 ราย และแอฟริกาใต้ 421,996 ราย ส่วนในเอเชีย พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อินเดีย 1,337,022 ราย ปากีสถาน 270,400 ราย บังกลาเทศ 218,658 ราย อินโดนีเซีย 95,418 ราย ฟิลิปปินส์ 76,444 ราย สิงคโปร์ 49,375 ราย ญี่ปุ่น 27,956 ราย เกาหลีใต้ 14,092 ราย มาเลเซีย 8,861 ราย ไทย 3,282 ราย เวียดนาม 413 ราย (อันดับ 105 ของโลก) เมียนมา 346 ราย กัมพูชา 202 ราย บรูไน 141 ราย และ สเปนลาว 20 ราย

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, แนวหน้า, innnews, mcot, workpointtoday, springnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวในการเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของพรรคภูมิใจไทยว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์ 6 ต้น อยู่ในสภา ขณะนี้กำลังปลดล็อกสารสำคัญที่มีอยู่ในกัญชาและกัญชง เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก., มติชน, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยพยากรณ์โรคประจำสัปดาห์ แนะนำประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 31,438 ราย เสียชีวิต 21 ราย พบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขอให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

โรคชิคุนกุญา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์เตือนพบโรคชิคุนกุญาระบาดในจันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี โดยข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ระบุเป็นโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ อาการคล้ายไข้เด็งกี แต่ไม่มีการรั้วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก ใช้การรักษาแบบประคับประคอง การป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้านด้วยมาตรการ “3 เก็บป้องกัน 3 โรค”

ห่วงผู้สูงอายุลิ้นล้มหน้าฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนช่วงฝนตก พื้นทางเดินมีน้ำขัง ลื่นได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ปัญหาสายตาและการได้ยิน แนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อผู้สูงอายุออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านควรเดินทางไปด้วยเพื่อดูแล ให้สวมรองเท้ากันลื่นช่วยในการทรงตัว ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม มีราวจับ แสงสว่างเพียงพอ จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ มีระบบระบายน้ำที่ดี ห้องน้ำไม่ควรอยู่ไกลจากห้องนอน

ปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนานามัยวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ลงพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีทิศทางร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้มีรูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายั่งยืน

ห้องฉุกเฉินคุณภาพพร.อุดรธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ณรงค์ ชาติเดช ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี ร่วมกับ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ออกมาตรการป้องปรามเหตุทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉินของรพ. โดยตั้งสถานีตำรวจชุมชน รพ.อุดรธานี บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์วิธีควบคุมความรุนแรง โดยมีสายตรวจแวงเวียนมาทุก 1-2 ชม. หรือในช่วงเวลาเกิดความเสี่ยง หรือได้รับแจ้งจากรพ. โดยมีห้องฉุกเฉินคุณภาพที่ปรับปรุงตามแบบสากล มีประตู 2 ชั้น เปิดปิดด้วย ปรก. ประตูแรกเป็นจุดคัดกรองเพื่อเข้าไปในจุดรอคอย ประตูสองจะเข้าไปห้องฉุกเฉิน แบ่งเป็น 3 โซน คือ สีเหลืองอาการเล็กน้อย, สีชมพูอาการปานกลาง และสีแดงอาการหนัก เชื่อมต่อไปยังห้องผ่าตัด มีห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และมีห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินรออาการ 24-72 ชม. ไม่ต้องส่งเข้ารพ. ติดตั้งระบบไอทีเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์ให้แพทย์ดูได้ทันที มีกล้องวงจรปิด 12 ตัว พร้อมห้องควบคุม ซึ่งตั้งแต่ให้บริการเมื่อ เม.ย. 2563 ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เป็น 1 ใน 16 รพ.นำร่องและเป็นต้นแบบในการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉินรพ.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2

0 2591 8612-3

http://pr.moph.go.th

http://pr.moph.go.th

fanmoph

pr_moph

healthmoph

moph channel

